



SEAMEO News Clipping

Headline: ไทยเจ้าภาพประชุมสภาซีเมค'48

Media: สยามรัฐ (www.siamrath.co.th)

Country of Coverage: Thailand

Date: 7 May 2015

Section: n/a

Page: n/a

Reporter/Source: Kanvadee

Recorded by: Roongnapa



"ณรงค์" รับผิดชอบต่อการพัฒนาการศึกษา/ถกการเรียนรู้ดิจิทัล

โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา เมื่อวันที่ 7 พ.ค.58 พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รว.

ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48 เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ โดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมกว่า 200 คน

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพการผู้นำที่จะพัฒนาไปสู่การดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะช่วงรอยต่อการเข้าสู่ประชาคมเดียวกันของภูมิภาค ซึ่งในทางปฏิบัติองค์การซีมีโอได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอาเซียน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประชาคมโลกในอนาคต สำหรับการประชุมครั้งนี้มี 6 ประเด็นสำคัญ คือ

1. การต้อนรับหน่วยงานใหม่ China Education Association for International Exchange (CEAIE) เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบขององค์การซีมีโอ

2. การฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งซีมีโอ ซึ่งตลอด 50 ปี ได้ดำเนินงานที่สะท้อนถึงการรวมพลังของประเทศสมาชิกและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ เป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค

3. การรับตำแหน่งประธานซีเมค ของประเทศไทย ในช่วง 2 ปีหลังจากนี้ ซึ่งตนยืนยันจะสานต่อภารกิจของซีมีโอให้เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยจะผลักดันความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เพื่อให้มีการลงทุนด้านการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค สร้างพลเมืองโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ประเทศไทยได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงนโยบายในหัวข้อ "การเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อพลเมืองโลกในอนาคต" และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถปรับใช้ในบริบทประเทศนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

5. การพัฒนาการศึกษาในระดับชาติของไทย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงมีกลไกพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

และ 6. ในปี 2015 เป็นแห่งการเชื่อมต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ทุกประเทศต้องดำเนินการให้บรรลุผล

ด้าน ศ.ดร.ฟาม วู ลุน กล่าวว่า ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ซีมีโอได้ทำงานร่วมกับประเทศสมาชิก โดยนำปัญหาที่สำคัญมาหารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นนโยบายสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้าน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกันในทุกระดับ ซึ่งเมื่อประเทศไทยเข้ามารับหน้าที่เป็นประธานซีมีโอ ก็เชื่อว่าจะสามารถสานต่อการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ